

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 26 ก.ค. 2562 หน้า 7 เรื่อง ก๊าซแอลพีจี

ปตท.เตรียมตั้งบ'แอลพีจี'

กรุงเทพธุรกิจ ● ปตท.รับลูก "สนธิรัตน์"
อู่มีราคาแอลพีจีกลุ่มหาบเร่แพงลอย ก่อน
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ หนุนช่วย
เหลือผ่านบัตรคนจน เล็งส่งเสริมวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพซีพีโอทั้งระบบ หวังเพิ่ม
ศักยภาพแข่งขันส่งออก

นางอรุณี โพธิสาโร รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.อยู่ระหว่าง
พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชน
เพื่อลดภาระด้านพลังงาน ตามนโยบาย
ของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการให้
ภาคพลังงานเข้าไปดูแลประชาชนในระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งในส่วนของ ปตท.ได้รับ
มอบหมายให้ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์ม
น้ำมัน (CPO) อย่างยั่งยืน และบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของธุรกิจปาล์มน้ำมันนั้น
เบื้องต้นจะมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการวิจัย
และพัฒนา (R&D) ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึง
ปลายน้ำ เพื่อเพิ่มคุณภาพซีพีโอ สร้างมูลค่า
และยกระดับความสามารถแข่งขันส่งออก
รวมถึงจะทำควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้
น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 100% ปี100 ทั้งการขยาย
ช่องทางการจำหน่ายดีเซลบี10 และดีเซลบี 20
เป็นต้น ซึ่งจะต้องเร่งสร้างความเข้าใจและ
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ต่อไป

นอกจากนี้พร้อมให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐในการขยายระยะเวลาช่วยเหลือ
ราคาแก๊สปิโตรเลียมหรือแอลพีจี สำหรับ
กลุ่มหาบเร่แพงลอยออกไปอีก 2 เดือน
ถึงเดือน ก.ย.นี้ เพื่อให้ภาครัฐมีเวลาจัด
เตรียมแนวทางการช่วยเหลือผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐต่อไป ทำให้ ปตท.ยังคง

รับภาระดูแลราคาแอลพีจี ประมาณเดือนละ
25-30 ล้านบาท ขณะที่ในส่วนของดูแล
ราคาแก๊สธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี)
กลุ่มรถโดยสารสาธารณะนั้นรับภาระอยู่
ที่ประมาณเดือนละ 300 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปตท.เตรียมจัดทำแผนเพื่อตั้ง
งบประมาณสำหรับใช้ดูแลผู้มีรายได้น้อย
ให้สามารถเข้าถึงการใช้พลังงานในราคาถูก
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ทันกรอบงบ
ประมาณใหม่ที่จะเริ่มต้นวันที่ 1 ต.ค.2562
ซึ่งงบประมาณดังกล่าวอาจมาจากรายจ่าย
เพื่อสังคม (PSA) และจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
การคำนวณแผนการดำเนินงาน
ขององค์กรแต่อย่างใด เนื่องจากตาม
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดพระราชรัฐ
สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
พ.ศ.2562 กำหนดให้ งบประมาณการ
ดำเนินการมาจากทั้งในส่วนของงบภาครัฐ
และโครงการบริการทางสังคมที่จัดทำ
ขึ้นโดยหน่วยงานของเอกชน มูลนิธิ หรือ
องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในภาวะลำบากทุกประเภท ซึ่ง
ปตท.จะหารือรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวง
การคลัง ในส่วนของการช่วยเหลือแอลพีจี
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงเอ็นจีวี
ด้วยที่จะต้องกำหนดรูปแบบการช่วยเหลือ
ให้ชัดเจน

สำหรับราคาผลปาล์มวันที่ 25 ก.ค.2562
อยู่ที่ประมาณ 2.10-2.10 บาทต่อกิโลกรัม
ราคาซีพีโออยู่ที่ประมาณ 16.00-16.50 บาท
ต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังมี
กระแสข่าว กฟผ.จะกลับมาซื้อซีพีโอเพื่อนำ
ไปผลิตกระแสไฟฟ้าและโรงสกัดฯ ส่วนใหญ่
จะเปิดราคาเสนอขายสูงขึ้น